

KSUC-O-082

กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนก่อนและหลังมีคำพิพากษาของศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์

พระมหาวัฒน์วงศ์ คิ้วทองเต็ม พิชิตนวนดี สมคะณีย์ อัครเจตน์ ชัยภูมิ ยุทธพงษ์ เชื้อนแก้ว
และ ฌภัทร สร้อยจิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน และ 2) หาข้อเสนอแนะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนก่อนและหลังมีคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กและเยาวชนที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบท ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 19 รูป ณ วัดอนุกเขตดาราม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) เด็กและเยาวชนก่อนและหลังมีคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ มีระดับคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการใช้ชีวิตประจำวันมาก ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ด้านการศึกษาและการฝึกวิชาชีพ และด้านครอบครัวและคนรอบข้างอยู่ในส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 2) ข้อเสนอแนะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนก่อนและหลังมีคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ ด้านการใช้ชีวิตประจำวัน ก่อนคำพิพากษา ให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็ก หรือเยาวชนปฏิบัติ หลังคำพิพากษา การแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูโดยไม่จำกัดอิสรภาพ กรณีที่เป็นความผิดครั้งแรก ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ให้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของหน่วยงานของรัฐที่จัดในวันที่สำคัญ ด้านการศึกษาและการฝึกวิชาชีพ ให้เด็กและเยาวชนเรียนหนังสือหรือประกอบอาชีพให้เป็นกิจจะลักษณะ หากเรียนหนังสือให้นำผลการเรียนมาแสดงทุกครั้งที่มารายงานตัว ส่งเสริมให้เรียนหนังสือในระดับที่สูงขึ้น ด้านครอบครัวและคนรอบข้าง จัดกิจกรรมพบนักจิตวิทยาประจำศาลหรืออาสาสมัครชุมชน เพื่อให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง รวมถึงเด็กและเยาวชนได้รับคำแนะนำวิธีการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวและสังคมอย่างถูกต้อง และข้อคิดที่ได้จากการบวชหลังจากฝึกอบรมจะทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว ประกอบอาชีพที่สุจริต ดำเนินชีวิตแบบมีสติ มีความอดทนต่อภัยสังคม และการปรับตัวเข้ากับสังคมจะไม่ทำผิดซ้ำอีก

คำสำคัญ: การส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชน คำพิพากษาของศาลเยาวชน